

## นายกรัฐมนตรี ย้ำความสำคัญของข้อมูลสำมะโนประชากร การวางแผนพัฒนาประเทศจำเป็นต้องมีข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

วันนี้ (1 เมษายน) ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2568 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยมีนายภูษพงศ์ โนนไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้การต้อนรับและอธิบายกระบวนการเก็บข้อมูล

โครงการสำมะโนประชากรและเคหะครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลประชากรและเคหะตามที่อยู่จริง ซึ่งจะเป็ประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของข้อมูลสถิติในการบริหารประเทศ และเชิญชวนประชาชนให้ข้อมูลด้วยตนเอง ผ่าน 3 ช่องทาง หรือให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า "ข้อมูลจากสำมะโนประชากรและเคหะ เป็นรากฐานสำคัญในการวางแผนนโยบายและพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลสำมะโนประชากรจะช่วยให้รัฐบาลมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับจำนวนประชากร การกระจายตัวของประชากร โครงสร้างอายุ ระดับการศึกษา การทำงาน และสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการออกแบบนโยบายที่ตรงกับความต้องการของประชาชนแต่ละกลุ่ม และการที่ภาครัฐมีข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยยังช่วยให้รัฐบาลสามารถบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดนโยบายและตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ วางแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สวัสดิการสังคม การศึกษา สาธารณสุข และเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับแนวโน้มประชากร อีกทั้งยังสามารถใช้ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินนโยบายเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต ดิฉันขอเชิญชวนประชาชนทุกคนให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้การดำเนินการครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี"

ทั้งนี้ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 เป็นการเก็บข้อมูลประชากรครั้งสำคัญที่สุดของประเทศปกติแล้วจะดำเนินการทุก ๆ 10 ปี โดยเก็บรวบรวมข้อมูลประชากรและที่อยู่อาศัยของทุกคนในประเทศตามที่อยู่จริงเก็บเพียงข้อมูลพื้นฐาน เช่น เพศ อายุ สัญชาติ การศึกษา การทำงาน และข้อมูลที่อยู่อาศัย ครั้งนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ตอบรับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลจากวิธีดั้งเดิมสู่การใช้ดิจิทัล ที่เรียกว่า "Digital Census" เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการให้ข้อมูล ขอให้เชื่อมั่นว่าข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัย และข้อมูลจะถูกนำไปใช้เพื่อการวางแผนการพัฒนาประเทศต่อไป

ประชาชนทุกคนสามารถให้ข้อมูลของตนเองได้ทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 เมษายน 2568 ที่แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ทางรัฐ หรือเว็บไซต์สำนักงานสถิติแห่งชาติ [www.nso.go.th](http://www.nso.go.th) และตั้งแต่ 21 เมษายน - 19 มิถุนายนนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติจะส่งเจ้าหน้าที่ในนาม 'คุณมาตี' ลงพื้นที่เก็บข้อมูลทั่วประเทศเพื่อเก็บข้อมูลของท่านที่ไม่สะดวกตอบแบบสอบถามออนไลน์ มั่นใจได้ว่าคุณมาตีตัวจริงต้องมีบัตรประจำตัวที่ออกโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติสามารถขอตรวจสอบได้ และจะไม่มีการถามเลขบัตรประชาชน ไม่ถามเลขบัญชีธนาคาร ไม่ถามเงินเดือนหรือรายได้ ไม่มีการเก็บลายนิ้วมือ ไม่มีการเรียกเก็บเงิน และไม่มีการให้คลิกลิงก์ลวงทะเลียนใด ๆ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือพบบุคคลที่น่าสงสัยสอบถามข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง ท่านสามารถโทรสอบถามข้อมูลก่อนได้ที่เบอร์ 0 2142 1234

ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัย และนำไปใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ 'เพราะทุกคนสำคัญ' ทุกข้อมูลมีความหมาย ร่วมสร้างอนาคตไทยให้ดีขึ้น Everyone Counts, Everyone Matters.

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม สำนักงานสถิติแห่งชาติ โทรศัพท์ 0 2142 1234 และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ พิมพ์ NSOOFTHAILAND

###



**Everyone Counts,  
Everyone Matters**  
เพราะทุกคนสำคัญ ทุกข้อมูลมีความหมาย  
ร่วมสร้างอนาคตไทยให้ดีขึ้น

